

# GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG VỀ ĐOÀN KẾT CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG BẢN DI CHỨC

NGUYỄN HỮU HÒI\*

**Di chúc** - nơi kết tinh, lắng đọng những tinh hoa của tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương nói đi đôi với làm của Hồ Chí Minh, là bản tổng kết, chiêm nghiệm, dự báo vô cùng sâu sắc và thấm thía trên mọi phương diện về tương lai của đất nước mà Người gửi gắm. Nhiều nội dung được đề cập đến trong **Di chúc**, trong đó tư tưởng về đoàn kết chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng, Người nói: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Không chỉ đến bản **Di chúc** Hồ Chí Minh mới đề cập đến vấn đề đoàn kết, mà tư tưởng đoàn kết đã thấm đẫm, trải dài trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Nhờ có đoàn kết mà dân tộc ta đã vượt qua biết bao sóng to, gió cả, giành được những thắng lợi huy hoàng, rực rỡ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng đoàn kết đối với Hồ Chí Minh đã trở thành mạch nguồn bồi đắp cho các phong trào yêu nước, tinh thần đấu tranh ngoan cường của đồng bào và chiến sĩ ta, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam từ thời lập quốc cho đến hiện đại. Với chiều sâu tư duy nhạy bén và sự trải nghiệm của bản thân, Hồ Chí Minh đã

không ngừng nâng tầm của đoàn kết lên thành những triết lý nhân sinh vô cùng thấm thía cả về lý luận, thực tiễn, trở thành phương châm hành động cách mạng cho cả dân tộc, là nguồn gốc, động lực của mọi thắng lợi. Tư tưởng đó không phải được hình thành một cách ngẫu nhiên, mà đó là quá trình lâu dài gắn liền với hoạt động đấu tranh chống thiên nhiên, giặc ngoại xâm của nhân dân ta, những hoạt động đó đã được nâng lên thành hệ thống những tư tưởng về đoàn kết, là mục tiêu, lẽ sống của mỗi con người.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản **Di chúc** như những lời nhắc nhở, chỉ bảo cho mỗi người dù ở cương vị, chức trách nào đều phải giữ vững tinh thần đoàn kết. Muốn vậy, cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực, quan tâm, chăm lo đến cuộc sống của người dân.

Hiện nay, bên cạnh dòng chảy của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển là chủ đạo, còn tiềm ẩn những nhân tố, những vấn đề mới nảy sinh diễn tiến hết sức thất thường, gây khó khăn cho các quốc gia, dân tộc. Đó là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với khối đại đoàn kết dân tộc bằng chiến lược "diễn biến hòa bình". Đặc biệt, hiện nay, là sự tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn, chiến tranh cục bộ, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; hoạt động ly khai, can thiệp lật đổ, khủng bố diễn ra quyết liệt ở nhiều nơi trên thế giới, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra. Trong khu vực, bên cạnh sự trỗi dậy của Trung Quốc là sự điều chỉnh, chuyển trọng tâm chiến lược của các nước lớn sang châu Á - Thái Bình Dương và sự tăng cường sức mạnh quân sự của nhiều nước trong khu vực. Những động thái trên không những làm cho tình hình biển Đông vốn đã phức tạp sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, mà còn phần nào tác động đến tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp dân cư, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tình hình đó, đã đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng kế thừa, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo tư tưởng đoàn kết trong bản **Di chúc** để có những quyết sách đúng, trúng, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, đưa đất nước phát triển đi lên với đúng thực lực, tiềm năng vốn có.

Đảng ta đã chủ trương: "Tăng cường khối đại

đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc” (1).

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện địa hình, thời tiết của từng vùng, chú trọng đến những chương trình, dự án đem lại việc làm cho người lao động phổ thông ở nông thôn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc ít người; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị có năng lực thực tiễn, xử trí tình huống nhạy bén, không để những mâu thuẫn, bất đồng trong đội ngũ cán bộ cơ sở tồn tại ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền lợi cho mọi người dân. Chú trọng đến việc thực hiện có hiệu quả những chính sách của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng trong xã hội, nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cách mạng, gia đình chính sách... kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vòi vĩnh nhân dân, dọa nạt, nhũng nhiễu, ăn chặn của dân.

Củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh ở địa phương để tuyên truyền những quan điểm, đường lối của Đảng đến gần với quần chúng nhân dân, tạo dựng uy tín, niềm tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, rườm rà ảnh hưởng đến kết quả công việc, quá trình làm việc của người dân; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh tố giác với những

cán bộ có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương. Bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, với nhiều hình thức vận động phong phú, đa dạng thông qua các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước, về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; phát huy vai trò của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, từ đó tạo sự đồng thuận xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, đưa đất nước phát triển. Đồng thời, không ngừng nâng cao học vấn, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, thể chất và đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu quyền lợi đều vì dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân”. Trong giai đoạn hiện nay, việc mở rộng dân chủ lại càng trở nên cấp thiết và thiết thực hơn bao giờ hết. Thực hiện dân chủ không chỉ là kêu gọi, động viên mà nội dung dân chủ, quyền làm chủ của dân, phải được thể hiện trong chính sách, pháp luật và được bảo đảm bằng chính sách, pháp luật, quy chế. Nội dung dân chủ trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cần được cụ thể hóa, lượng hóa để người dân hiểu và thực hiện.

Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết trong *Di chúc* Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là thực hiện đoàn kết, hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, biết kết hợp một cách biện chứng giữa sức mạnh bên ngoài với sức mạnh bên trong, luôn coi sức mạnh từ bên trong có vai trò quyết định, không y lại bên ngoài, luôn đề cao tinh thần độc lập tự chủ, dựa vào sức mình là chính. Sự kết hợp nội sinh - ngoại lực, theo Hồ Chí Minh là một nguyên lý tất yếu của sự phát triển xã hội giống như nguyên lý phát triển của giới tự nhiên. Đây cũng là vấn đề mà thế giới ngày nay rất quan tâm về các lý thuyết và các mô hình phát triển ■

N.H.H

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.158 - 159.